
 

  



 

  



  



 

  



 



 

วันท่ี  8  พ.ค.  60 

หัวข้อข่าว  กยท. ผสานพลัง พร้อมสร้างความร่วมมือกับ

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 

 

กยท. ผสานพลัง พร้อมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมโครงการบริหารจัดการไม้
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย 

      

 

 
 

การยางแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการไม้

ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ให้ความส าคัญในการสร้างมาตรฐานการซื้อขาย

ไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อ

ด าเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอ่ืนหลายราย ซึ่ง กยท. ได้ก าหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละ

กว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการน าไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป รวมทั้ง เป็นการบริหารจัดการ

อุปสงค์ อุปทานของยางพาราในระบบด้วย ฉะนั้น ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญมากเพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้

เกษตรกรขณะปลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้ในการโค่นไม้ยางได้อีกด้วย โครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการ

ยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส าคัญ จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่

เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อด าเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหา 



การขายไม้ยางเป็นอย่างมาก ท้ังการผูกขาดจากผู้ประกอบการที่รับซื้อไม้ยาง ซึ่งมีไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม่

หมดทุกส่วน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการน าไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้

ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงไม้ต่างๆ ได้ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย 

(กยท.) และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จะเป็นสองหน่วยงานหลักท่ีร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินการโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและ

เหมาะสม ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแบบครบวงจร จะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง ท้ังเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราด้วย 

 "ความร่วมมือในครั้งนี้ จะด าเนินงานบนพ้ืนฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนา 
พร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และร่วมด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
เกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาติโดยรวม" 

 ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การยางแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลและประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการ และเป็นหน่วยงานท่ีรับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ ตลอดจน สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลสวนยางพาราที่ประสงค์จะโค่นเพื่อปลูกแทน ตลอดจนข้อมูล
อื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

 ด้าน นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่าง กยท. และ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้รับทราบว่าสินค้าของ
ตนขายได้ในราคาเท่าไร โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางท่ีจะเข้ามากดราคาแล้ว ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็สามารถ
ทราบต้นทุนราคาวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่แน่นอนในการผลิต ลดปัญหาคนกลางท่ีเข้ามาปั่นราคาขึ้นลงได้ เพราะ
นอกจากอุตสาหกรรมไม้ยางแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนน าไม้ยางไปแปรรูปเป็นวู้ด พาเลท เป็นพลังงานเชื้อเพลิงซึ่ง
เป็นที่ต้องการมากในตลาดโลก จะส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็นผลผลิตที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล ท้ังนี้ 
องค์ความรู้ที่ กยท. ได้คิดสูตรในการค านวณต้นทุนการผลิตจากนักวิชาการซึ่งถือได้ว่ามีความแม่นย ามากอยู่แล้ว ถือได้ว่างานนี้
เป็นผลงานช้ินโบว์แดงของ กยท. ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ 

 "ทางสมาคมฯ จะส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผู้ที่สนใจรับรู้ข้อมูล รวมไปถึง
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นสมาชิก และเป็น
เครือข่ายของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย สมัครเข้าร่วมโครงการกับการยางแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สมาคมจะ
สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลการก าหนดราคา ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นประโยชน์เพื่อด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ีต่อไป" 
นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวทิ้งท้าย 

  



 

 

         

 

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 นายจ านัล เหมือนด า ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ท าหน้าที่เป็น
วิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน  ายางสด ทั งผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และพนักงานการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่จาก 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 150 คน เข้าร่วมที่ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการสัมมนา
ดังกล่าวมุ่งเน้นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและบทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษฯในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 

 



 “การพูดคุยครั้งนี้ ผมได้พูดถึงนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในเรื่องเมืองต้นแบบฯ และหน้าที่ของ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ในการเป็นหน่วยสนับสนุนด้วย” นายจ านัล กล่าว และว่า 

1.การสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ ายางสดครั้งนี้ ตนเห็นว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ 1. เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเป็น “วิสาหกิจชุมชน” หรือ “สหกรณ์” เพ่ือ
ช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถต่อรองได้ 

2.ผลผลิตต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ซึ่งพบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาให้กับเกษตรกรบ้านเรานั้น คือ ผลผลิตที่ไม่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน ทั้งที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ที่ยังคงพบปัญหา เนื่องจากปัญหาเกิดจากต้น
น้ า เช่น เมื่อเกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์จากการแจกจ่ายจากส่วนราชการ พบว่า เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ ปุ๋ยที่ได้
หมดอายุ และไม่ตรงกับพืช ซึ่งตรงนี้ยังเป็นปัญหา เพราะหากใช้ไม่ถูก ผลผลิตจะมีปัญหาและไม่ได้คุณภาพ 

3.การหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะ “กลุ่มน้ ายาง” ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางออกมา เช่น แผ่น
ยางปูสนามฟุตบอล ฟุตซอล แผ่นยางปูพ้ืนศูนย์เด็กเล็ก เบาะยางพารา ซึ่งทางเราจะเร่งประสานเรื่องการตลาด 
เพ่ือหาตลาดให้กับเกษตรกรต่อไป รวมทั้งขอการสนับสนุนจากส่วนราชการในพ้ืนที่ให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่บ้านเราด้วย 

 “ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรา วันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ ายางหลากหลาย เราจะ
ประสานเรื่องการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา และประสานส่วนราชการในพ้ืนที่
สนับสนุนด้วย” 

 นายจ านัล กล่าวด้วยว่า หากเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และสามารถรวมกลุ่มกันได้ ก็เชื่อว่า เกษตรกร
บ้านเราจะสามารถฝ่าวิกฤตราคายางไปได้ โดยการเพ่ิมมูลค่ายางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางทีหลง
หลากหลายทั้งนี้เพื่อเพ่ิมตลาดสินค้ายางพาราให้หลายหลายมากขึ้น 

ที่มา : ส านักข่าว โฟกัส 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PAKTAIFocus1/?ref=page_internal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

      

 
วันน้ี (4 พ.ค.60) การยางแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ

บริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

                                               

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย         นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ให้ความส าคัญในการสร้างมาตรฐานการซื้อ

ขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อ

ด าเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอ่ืนหลายราย ซึ่ง กยท. ได้ก าหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละ

http://www.siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20170504/c553d0d8230c1249cb90ba8a1ab26e903ad886ba2d6356f1a205bfd29b11c4de.jpg?itok=Uoqgqbv8
http://www.siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20170504/4e8ab61592d9e1abfae22efc5356b0918400037316300899db7185fef88debe5.jpg?itok=1H1YuJd9
http://www.siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20170504/fc88c424684609c7290b04d3940c77c09aaa6c95188cf0c8e746c89562dba0a1.jpg?itok=P-6-fZyd
http://www.siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20170504/f6141eeec056b8a41c2ad2d29aed695b2ef6af4f19908069f3cc2f25bc4150fa.jpg?itok=VdxgNnou
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กว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการน าไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป รวมทั้ง เป็นการบริหารจัดการ

อุปสงค์ อุปทานของยางพาราในระบบด้วย ฉะนั้น ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญมากเพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้

เกษตรกรขณะปลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้ในการโค่นไม้ยางได้อีกด้วย โครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการ

ยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส าคัญ จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่

เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อด าเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหา

การขายไม้ยางเป็นอย่างมาก ท้ังการผูกขาดจากผู้ประกอบการที่รับซื้อไม้ยาง ซึ่งมีไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม่

หมดทุกส่วน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการน าไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้

ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงไม้ต่างๆ ได้ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือระหว่าง กยท. และสมาคมธุรกิจไม้

ยางพาราไทย จะเป็นสองหน่วยงานหลักท่ีร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการโครงการบริหารจัดการ

ไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนา

ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแบบครบวงจร จะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ท้ังเกษตรกรชาวสวนยาง 

การยางแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราด้วย  “ความร่วมมือในครั้งนี้ จะด าเนินงานบน

พื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนา พร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และร่วม

ด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาติโดยรวม” 

ผู้ว่าการ กยท. 

 ดร.ธีธัช กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลและประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการ และเป็นหน่วยงานท่ีรับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ ตลอดจน สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลสวนยางพาราที่ประสงค์จะโค่นเพื่อปลูกแทน ตลอดจนข้อมูล
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

 ด้าน นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่าง กยท. และ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้รับทราบว่าสินค้าของ
ตนขายได้ในราคาเท่าไร โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางท่ีจะเข้ามากดราคาแล้ว ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็สามารถ
ทราบต้นทุนราคาวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่แน่นอนในการผลิต ลดปัญหาคนกลางท่ีเข้ามาปั่นราคาขึ้นลงได้ เพราะ
นอกจากอุตสาหกรรมไม้ยางแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนน าไม้ยางไปแปรรูปเป็นวู้ด พาเลท เป็นพลังงานเชื้อเพลิงซึ่ง
เป็นที่ต้องการมากในตลาดโลก จะส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็นผลผลิตที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล โดย
องค์ความรู้ที่ กยท. ได้คิดสูตรในการค านวณต้นทุนการผลิตจากนักวิชาการซึ่งถือได้ว่ามีความแม่นย ามากอยู่แล้ว ถือได้ว่างานนี้
เป็นผลงานช้ินโบว์แดงของ กยท. ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ  

 “ทางสมาคมฯ จะส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผู้ที่สนใจรับรู้ข้อมูล รวมไปถึง
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นสมาชิก และเป็น
เครือข่ายของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย สมัครเข้าร่วมโครงการกับการยางแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สมาคมจะ
สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลการก าหนดราคา ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ไม้ยางพาราที่เป็นประโยชน์เพื่อด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ีต่อไป” นายกสมาคม
ธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าว

 


